



รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบ้านธารช่อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2



รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนบ้านธารชะอ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

โครงการตามแผนการป้องกันการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

1. โครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและวันสำคัญ
2. โครงการ สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย และศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา

3. โครงการ สร้างภาคีเครือข่าย สัมพันธ์ชุมชนและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
4. โครงการ พัฒนางานงบประมาณ แผนงานพัสดุ การเงิน และทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา

5. โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย
6. โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. โครงการ โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา

8. โครงการ โครงการพัฒนางานบริหารบุคคล พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
9. โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและวันสำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมวันสำคัญของชาติ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา - กิจกรรมลูกธารช่อมวาจาไพเราะ มารยาทงาม - กิจกรรมพัฒนาค่านิยมคุณธรรม - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ - กิจกรรมวันเด็ก 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูและนักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน - ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธารช่อม มีความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ - นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ค่านิยม ปฏิญาณไม่คดโกง ทุจริตทุกประเภท - นักเรียนร้อยละ 80 มีวาจาที่ไพเราะและมารยาทงาม - นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามผ่านกิจกรรมวันเด็ก วันขึ้นปีใหม่ 	<p>ดำเนินการแล้ว</p>
	<p>สร้างความภูมิใจในความเป็นไทยและศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกลองสะบัดชัย - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สวนปาล์ม ไรมั่น - กิจกรรมแหล่งเรียนรู้อื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมกลองสะบัดชัย - นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตและแนวทางการป้องกันการทุจริตในชุมชน 	<p>ดำเนินการแล้ว</p>

ยุทธศาสตร์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			- นักเรียนได้รับการเรียนรู้และ ประสบการณ์ใหม่นอก สถานศึกษา	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการ หน่วยงานทุกภาคส่วนในการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา	สร้างภาคีเครือข่าย สัมพันธ์ชุมชน และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม	- กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่าย - กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน - กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษา - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนและกรรมการศึกษา - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ ชุมชน	- ผู้ปกครองและผู้นำชุมชนร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ของโรงเรียน - ชุมชนให้ความสำคัญกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต - กระประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2 ครั้งต่อปี - การประชุมกรรมการศึกษา 2 ครั้งต่อภาคเรียน - ผู้ปกครองจิตอาสาประกอบ อาหารกลางวันทุกวัน	ดำเนินการแล้ว
	พัฒนางานงบประมาณ แผนงาน พัสดุ การเงิน และทรัพย์สิน	- ดำเนินการพัฒนาระบบงาน การเงินและบัญชี ระบบงานการ พัสดุและทรัพย์สิน - จัดหาจัดซื้อวัสดุ - การจ่ายพัสดุ - การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุและ ทรัพย์สิน - การจำหน่ายพัสดุ	- โรงเรียนบ้านธารชะอมนีระบบ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ สูงสุดต่อราชการ - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ บริษัท ยูติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
		<ul style="list-style-type: none"> - การขอตั้งจัดหาครุภัณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน - มีการจัดหาพัสดุตามความจำเป็นคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ระบบการบริหารงานและประโยชน์แก่ผู้เรียน - ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ 1 ครั้งต่อปี 	
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา</p>	<p>ส่งเสริมประชาธิปไตย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมในห้องเรียน <ul style="list-style-type: none"> - การเลือกหัวหน้าห้องเรียน 2. กิจกรรมนอกห้องเรียน <ul style="list-style-type: none"> - เลือกประธานสีประธานนักเรียน - กิจกรรมกรรมการนักเรียน - กิจกรรมครูที่ปรึกษา - กิจกรรมหมู่สี 3. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 4. กิจกรรมประชุมสภานักเรียน 5. กิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ การระ 	<ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนโรงเรียนบ้านธารชะอม ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการเลือกหัวหน้าห้อง ประธานสี และประธานนักเรียน - มีการประชุมสภานักเรียน สัปดาห์ละ ครั้ง เพื่อวางแผนในการทำกิจกรรมและสรุปรงาน - มีกิจกรรมที่รับน้องทุกวันหน้าโรงเรียนเอสำรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าโรงเรียน - ดำเนินกิจกรรมผู้ช่วยจราจรในทุกวันเช้า ในการดูแลความปลอดภัย 	<p>ดำเนินการแล้ว</p>

ยุทธศาสตร์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
		ธรรม สามัคคีธรรมและปัญญา ธรรม - พิธีไหว้ครู - เวรเขตพื้นที่ - กิจกรรมที่รับน้องหน้าโรงเรียน - กิจกรรมผู้ช่วยจรรยา	- ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด ในเขตที่รับผิดชอบ - นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ เรียนรู้เรื่องการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข - นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ ปลูกฝังเรื่องการทุจริต คดโกง ผ่านกิจกรรมส่งเสริม ประชาธิปไตย - นักเรียน ม.1 ปฏิบัติงานจรรยา ตอนเช้าทุกวัน	
	ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการของสถานศึกษาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	- กิจกรรมพัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษา - กิจกรรมการจัดวางระบบ ควบคุมภายใน - ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ของสถานศึกษา - กิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ	- โรงเรียนมีการบริหารงาน อย่างเป็นระบบ โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ โดยอาศัยเทคโนโลยี - คณะครูร้อยละ 100 ใช้ เทคโนโลยีในการจัดการเรียน การการสอน การสื่อสาร ผ่านโซเชียล	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
		บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ - ปรับปรุงซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ - จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน - ปรับปรุงอาคารสถานที่	- ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานเสมอ - การตรวจสอบการชำรุดของครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ภาคเรียนละ 1 ครั้ง	
	โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว - กิจกรรม TO BE NUMBER ONE - กิจกรรม เพื่อนเตือนเพื่อน เพื่อนที่ปรึกษา YC (YOUTH COUNSELOR) - กิจกรรมจัดรายการเสียงตามสาย - กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด นิทรรศการยาเสพติด - ให้ความรู้การป้องกันยาเสพติด โทษทางกฎหมาย ทักษะชีวิต - กิจกรรมอบรมนักเรียนต้านภัยยาเสพติด	- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการปลูกฝังถึงพิษภัยของยาเสพติด - โรงเรียนมีระบบการจัดการกลุ่มเสียง เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา - นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยยาเสพติด - นักเรียนในระดับชั้น ป.4-ม.3 ได้เข้าร่วมการการอบรมค่ายคุณธรรม โดย พระสร้อย ชาญโร - นักเรียนกลุ่มสนใจจะร่วมซ่อมกลองสะบัดชัยและดนตรีพื้นเมืองในช่วงหลังเลิกเรียนทุกวัน	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
		<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สังคม ค่ายทักษะชีวิต ค่ายภาวะผู้นำ - กิจกรรมชมรมดนตรีส่งเสริมการเล่นดนตรี - กิจกรรมโฮมรูม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีกิจกรรมโฮมรูมทุกวันโดยครูประจำชั้น อบรมและปลูกฝังในด้านพิสัยของยาเสพติด และการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 	
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนา ศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา</p>	<p>พัฒนางานบริหารบุคคล พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ - กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) - กิจกรรมส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านธารชะอมร้อยละ 90 ได้รับการอบรมและพัฒนาในวิชาชีพ - ครูให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริต และถ่ายทอดสู่ผู้เรียน 	<p>ดำเนินการแล้ว</p>
	<p>พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</p>	<p>กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ - กิจกรรมการเรียนรู้ - กิจกรรมถวายราชสดุดี - กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 	<ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนได้รับการปลูกฝังในเรื่องการทุจริตในหน้าที่ผ่านกิจกรรมลูกเสือ - นักเรียนร้อยละ 98 ร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดีและสวนสนาม 	<p>ดำเนินการแล้ว</p>

ยุทธศาสตร์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
		กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ กิจกรรม ชุมชน	- นักเรียนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ทั้งในโรงเรียนและ ร่วมกับชุมชน	

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

ปัจจัยสนับสนุน

1. ผู้บริหารโรงเรียนบ้านธารชะออม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามแผนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ
3. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุน สามารถปฏิบัติงานตามแผนและตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาอุปสรรค

1. ด้วยภารกิจของบุคลากรมีมากโดยเฉพาะภาระด้านงานสอน และภาระงานอื่น ทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความลำบาก
2. คณะครูขาดความรู้ความเข้าใจและการตระหนักในการดำเนินการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาด้วยต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. จัดให้มีการอบรมให้แก่บุคลากรในด้านการป้องกันการทุจริต
2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. สอดแทรกข้อมูล ในด้านผลเสีย โทษของการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกสื่อ และศึกษาหาความรู้จากสื่อเช่น เว็บไซต์ facebook youtube เป็นต้น